

# ไทยเจ้าภาพจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกเดือนก.ค.ปี60

**ศึกษาธิการ** • ไทยเจ้าภาพจัดเวทีเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ก.ค.60 “ปลัด สธ.” เผยมี 80 ประเทศเข้าร่วม สร้างบรรยากาศ แรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจวิทย์-เทคโนโลยี

ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการจัดงานแถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 6-15 ก.ค.2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ซึ่งมี นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.), นางพรพรรณ ไททยานกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม. และ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ร่วมแถลงข่าว

นพ.กำจรกล่าวว่า การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในครั้งนี้ ตนเชื่อว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงความสามารถ และสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ประเทศกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ครูและนักเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 80 ประเทศ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะตัดสินจะมาจากการแข่งขันภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในส่วนของประเทศไทยได้ทำการคัด

เลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 70,000 คน ให้เหลือเพียง 4 คน เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในครั้งนี้

ด้านนางพรพรรณกล่าวว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ไม่เพียงแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีวิชาการที่จุดประกายให้เยาวชนของเรามีคนเก่ง คนดี เป็นต้นแบบด้วย ส่วนด้าน นพ.อุดมกล่าวว่า มม. โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติ ทั้งผู้เข้าแข่งขันที่เลี้ยง และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในทุกด้านเกือบสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด นครปฐม และกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ประทับใจ.